

Bareo & Isyss



TURN KEY SERVICE

สะดวกสบาย ในขั้นตอนเดียว ■ ควบคุมงบประมาณได้ด้วยตัวคุณเอง
ดูแลและเอาใจใส่ โดยมีมืออาชีพ ■ เชื้อถือได้ จากความสำเร็จ
ที่ต่อเนื่องยาวนาน ■ พิเศษสุด! ฟรี! ค่าบริการออกแบบ

turn key service

Bareo & Isyss



สำนักงานกฎหมายสากล ซีรคูปด์, อาคารต้นสทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

"บารีโอ" เริ่มให้บริการเกี่ยวกับ การออกแบบและตกแต่งภายใน ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ และเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา และเป็นเวลากว่า 15 ปีที่เราค่อยๆ เติบโตจากสตูดิโอออกแบบเล็กๆ มาเป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านงานออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้ชื่อใหม่ที่เรภาคภูมิใจ "บารีโอ แอนด์ไอซิส"

Bareo & Isyss

บริการแบบ Turn Key Service (TKS)

หมายถึงบริการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร ซึ่งคำว่า "ครบวงจร" ในที่นี้หมายถึงการทำงานออกแบบ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการตกแต่งภายใน อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้เข้าไปอิมเมจกับสวราช์เอเดน ที่ไม่เหมือนใคร ได้ตามจินตนาการที่ไว้ขอบเขต

ด้วยบริการ TKS ของ Bareo & Isyss เท่านั้น ที่ให้คุณได้ทั้งความสะดวกสบายกับคุณภาพขององค์กรที่มี พร้อมทั้งผ้าออกแบบ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และหน่วยงานติดตั้งที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้คุณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงานผนวกกับระบบ I-Concept ที่ช่วยให้คุณบริหารงบประมาณโครงการ ของคุณเองได้ตั้งใจ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เสริมความมั่นใจให้คุณอีกชั้นด้วยระบบการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการคิดค้นและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการด้านตกแต่งภายในโดยเฉพาะ มานานกว่า 15 ปี

พิเศษสุด! ฟรี! ค่าบริการออกแบบ 100%!!!



7 ขั้นตอนของ Turn Key Service (TKS)

Explore

ร่วมกันค้นหาตัวตนและความต้องการที่แท้จริงของคุณทั้งในแง่ของเอกลักษณ์ส่วนตัว งบประมาณ และระยะเวลา เพื่อไปสร้างเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบที่เหมาะสม

Concept

เสนอแนวความคิดหลักในการออกแบบที่ประกอบไปด้วยการใช้สอยเบื้องต้น ภาพตัวอย่างและวัสดุต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ (Inspiration) ตลอดจนแผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้คุณได้พิจารณาปรับแต่งจนพอใจ

Contract

ร่วมกันลงนามในสัญญา ซึ่งจะเป็นสัญญาที่ครอบคลุมตั้งแต่ ขั้นตอนการทำงานออกแบบจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนการตกแต่งภายใน เพื่อให้คุณได้สะดวกสบายและลดความกังวลในการคิดสรรผู้รับเหมาในขั้นตอนเดียว ทั้งนี้ Bareo & Isyss ขอรับคำมัดจำสัญญาจำนวน 2.5% ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกคืนกลับไปเมื่อลูกค้าได้อนุมัติงานในขั้นตกแต่งภายในกับทางบริษัทแล้ว

Design

Bareo & Isyss จะทำการออกแบบ และพัฒนาแบบร่าง โดยนำเสนอเป็นภาพ Perspective สามมิติ พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างวัสดุ ที่ใช้ในการตกแต่งให้ลูกค้าได้พิจารณาพร้อมกับเอกสารเสนอราคางานตกแต่งแยกในแต่ละห้องโดยละเอียด ซึ่งทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมของงบประมาณได้ตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่ Bareo & Isyss จะทำการแบ่งการส่งแบบร่างออกเป็น ส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะสมบูรณ์ในตัวเองจนครบทั้งโครงการ

Approve

ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานออกแบบ Bareo & Isyss จะทำการสรุปแบบร่างทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารเสนอราคาขั้นสุดท้าย ตลอดจนแผนการทำงาน (Work Schedule) เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการผลิต

Hand Over

ก่อนทำการส่งมอบงานในขั้นสุดท้าย Bareo & Isyss จะทำการตรวจสอบความเรียบร้อย และเก็บรายละเอียด จากนั้นจึงเชิญลูกค้าเข้ารับมอบงานโครงการ และอาจมีการเก็บแต่งความเรียบร้อยเพิ่มเติม แล้วจึงส่งมอบงานครั้งสุดท้ายเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใช้พื้นที่ภายในแผนระยะเวลาโครงการ

อัตราค่าบริการ

บริการ Turn Key Service นี้ เป็นบริการใหม่ จาก Bareo & Isyss ซึ่งยินดียกเว้นค่าบริการออกแบบ ให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ลงนามในสัญญา TKS กับเรา จะวางเงินมัดจำสัญญาเพียง 2.5% และจะได้รับเงินจำนวนนี้คืน เมื่อลูกค้าได้ทำการอนุมัติงานขั้นตกแต่งภายในแล้ว

Production

Bareo & Isyss จะเริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานจนได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วจึงนำเข้าติดตั้งที่หน่วยงานภายใต้การควบคุมงานอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ที่เปี่ยมประสบการณ์ โดยในระหว่างการทำงานลูกค้าจะได้รับเชิญให้เข้าตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานตามกำหนด



บ้านพักอาศัยนิชคาเวส หมู่บ้านนิชคาเวส, แขวงวัฒนา กรุงเทพฯ



บ้านเวิลด์ส โครงการวิลด์ส 4, รัชดาลัย 3, ปทุมธานี

ข้อดีของเรา, บาร์โธ แอนด์ไอซิส

เรามีผลงานและเกียรติประวัติยาวนาน การทำงานโครงการที่มีมูลค่าสูง จำเป็นต้องได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้ามากตามไปด้วย Bareo & Isyss ของเรามีผลงานมากมาย และยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมทั้งลูกค้าที่สามารถอ้างอิงได้จำนวนมาก นอกจากนี้ ลูกค้าเหล่านั้นยังมีการเรียกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

เรามีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพผู้ชำนาญในแต่ละสาขา ในการทำงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสูง Bareo & Isyss ของเรายังได้นำระบบการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดูแล ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

เรามีระบบการทำงานที่ชัดเจน ในการทำงานเป็นที่มาจำเป็นต้องการการประสานงานที่ดี เฉกเช่นวงออร์เคสตรา ซึ่งเราได้พัฒนาระบบการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการทำงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะทำให้งาน โครงการชิ้นสำคัญของคุณดำเนินผ่านไปได้อย่างราบรื่นประหนึ่งการร่วมบรรเลงเพลงซิมโฟนีอันไพเราะ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา เราได้ทำการพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของเราเอง จนถึงการเปิด Showroom เพื่อให้ลูกค้าของเราได้เข้าชมคุณภาพสินค้าได้โดยสะดวก นอกจากนี้ เรายังมีแผนพัฒนาองค์กรและบริการอีกยาวไกลซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในอนาคตของการให้บริการชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันมานาน

I-concept

I-concept มาจากคำว่า Isyss Intelligent Concept ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Bareo & Isyss และมีจุดกำเนิดจากความต้องการที่จะควบคุมและบริหารงบประมาณงานตกแต่งภายใน ให้มีประสิทธิภาพและไม่บานปลายตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการทำงานออกแบบ โดย I-concept นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Turn Key Service (TKS) และมีระบบการทำงานย่อยๆ ถึง 4 ส่วนที่คอยช่วยบริหารค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายในให้อยู่ในงบประมาณเสมอ โดยระบบย่อยดังกล่าวนี้ประกอบด้วย

1. I-Budget เป็นระบบการวางแผนงบประมาณรวมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ทำให้ลูกค้าสามารถปรับและกำหนดจุดที่เหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยตนเอง
2. I-Control เป็นระบบการควบคุมการใช้งบประมาณของโครงการในแต่ละส่วน ให้ตรงตามแผนงบประมาณของโครงการอยู่เสมอ ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถที่จะยืนยันราคาในแต่ละส่วนของงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งแบบร่างเลยทีเดียว
3. I-Alert เป็นระบบการเตือนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในโครงการผิดแปลกไปจากแผนงบประมาณ
4. I-Summary เป็นระบบสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการในขั้นตอนสุดท้ายของการสรุปแบบขั้นสุดท้าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสุดท้ายที่แท้จริง ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ I-Summary นี้พร้อมด้วยแบบร่าง และตารางกำหนดการทำงาน ก่อนลงนามอนุมัติในขั้นตกแต่งภายใน

Bareo & Isyss



สนใจสอบถามรายละเอียด
และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท บาร์โธ จำกัด
50 ถนนบรมราชชนนี ซอย 4
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพ 10700
โทร. +66 2 881 8536
โทรสาร +66 2 881 7709
www.bareo-isyss.com